



ศรัทธา อุคมาภรณ์ ทำงานเพื่ออัลลอฮ์

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๘ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖



สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจำกรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริหารกิจการศาสนา
อิสลามแห่งชาติฯ

เฉลิมพระเกียรติ

๔๕ หมู่ ๓ ถนนคลองแก้ว

แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก

กรุงเทพฯ ๑๐๕๓๐

www.islamicbangkok.or.th

E-mail:islamicbkk@hotmail.com

facebook:islamicbangkok thailand

โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๙-๔๒๕๙

โทรสาร ๐-๒๙๘๘-๗๑๐๘

ต่อ ๒๕,๒๖

ที่ปรึกษา

นายอรุณ บุญชม

นายทองคำ มะหะหมัด

นายอับดุลเราะห์มาน เยนา

นายอารี วงศ์บุญเกิด

นายมานิต ทองแสง

นายอรุณ บุญมาเลิศ

ผ.ศ.อับดุลเลาะ หนู่มสุข

ดร.วิศรุต เลาะวิถี

ผ.ศ.ดร.วีระพล อารวรรณ

นายสมัย เจริญช่าง

ร.ศ.ดร.วินัย ตะห์ลัน

นายอาหะหมัด ขามเทศทอง

นายวิบูลย์ มุขตารี

บรรณาธิการ

นายมานัร ป้อมขุนพรหม

กองบรรณาธิการ

นายประสิทธิ์ เจริญผล

นายมนธรรม โพธิ์ทอง

นายชัยญา พิทักษ์เมธานนท์

นายมานพ มะตะเรส

นางสาวสุนันท์ เจริญวงษ์

นางสาวตรี ริสมัน

พิสูจน์อักษร

นางศิริพร ไทยพิทักษ์

นางปิยนุช อับดุลเลาะ



ที่นี่...กอ.กทม.

ขอความสันติสุขจงประสบแด่พี่น้องทุกท่าน

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาปราณีเสมอ

ตามที่ท่านจุฬาราชมนตรี มีประกาศฉบับลงวันที่ ๑ พฤษภาคม

๒๕๕๖ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศงดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ เดือนรอัยบ ฮ.ศ. ๑๔๓๔ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นั้น

กอ.กทม. ได้มอบหมายให้ นายเสนห์ ลังเตง ในฐานะประธานคณะกรรมการงดวงจันทร์ นำคณะเดินทางไปดูดวงจันทร์ ณ เขา สทร. จอมเทียน พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี ผลปรากฏว่า เห็นดวงจันทร์ และได้รายงานผลการดูดวงจันทร์ให้ท่านจุฬาราชมนตรีรับทราบเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งวันที่ ๑ เดือนรอัยบ ประจำปี ฮ.ศ.๑๔๓๔ ตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

“รอัยบ” เป็นชื่อแม่น้ำสายหนึ่งในสรวงสวรรค์ ซึ่งมีลำน้ำขาวดุจดั่งน้ำนม และมีรสหวานกว่าน้ำผึ้ง ใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนนี้เพียงหนึ่งวัน ผู้นั้นก็จะได้ดื่มน้ำในแม่น้ำนี้

เดือนรอัยบ เป็นเดือนที่ ๗ ตามปฏิทินอิสลาม ถือเป็นเดือนประเสริฐอีกเดือนหนึ่ง ซึ่งมีรายงานกล่าวถึงความประเสริฐของเดือนนี้ไว้อย่างมากมาย โดยท่านรอซูล (ศ็อลฯ) ได้กล่าวว่า **“เดือนรอัยบเป็นเดือนที่ยิ่งใหญ่เดือนหนึ่ง อัลลอฮ์ ทรงห้ามไม่ให้ทำฮารอมในเดือนนี้ ห้ามการทำสงคราม ห้ามการฆ่ากัน แม้ว่าผู้ที่ถูกฆ่าจะเป็นกาฟิรก็ตาม รอัยบเป็นเดือนของอัลลอฮ์ ชะอ์บานเป็นเดือนของฉัน รอมฎอนเป็นเดือนของประชาชาติ ใครก็ตามที่ได้ถือศีลอด ๑ วันในเดือนรอัยบ เท่ากับผู้นั้นได้ทำความปลื้มปีติอย่างใหญ่หลวงแต่อัลลอฮ์ พระองค์จะทำให้ผู้นั้นพ้นจากไฟนรก ประตูรกทุกบานจะถูกปิด**

ท่าน อิหม่ามญะอ์ฟิร อัศศอดิก รายงานว่า ท่านรอซูล ได้กล่าวไว้ว่า **“เดือนรอัยบเป็นเดือนแห่งการขอภัยโทษของอุมมะห์ของฉัน ดังนั้น ในเดือนรอัยบนี้จะเร่งรีบในการขอภัยโทษเถิด พระองค์จะทรงยอมรับการขอภัยของผู้นั้น และเดือนรอัยบนี้ถูกเรียกว่า รอัยบ เพราะว่าเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ ทรงประทานความเมตตาอย่างมากแก่ประชาชาติของฉัน”**

ในคำคืนวันที่ ๒๖ ของเดือนรอัยบ มีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับท่านรอซูล คือ การอิสรออ์ เมื่อยะรอจ โดยอัลลอฮ์ (ช.บ.) ได้มีบัญชาให้ญิบรีล นำท่านรอซูลลุลลอฮ์ เข้าเฝ้าพระองค์ ซึ่งได้เดินทางในยามค่ำคืนหลังจากละหมาดอิฮา โดยญิบรีลได้นำท่านรอซูล (ศ็อลฯ) ขึ้นไปบนสรวงสวรรค์เพื่อเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ (ช.บ.) ท่านรอซูลลุลลอฮ์ ก็ได้รับพระบัญชาใช้จากอัลลอฮ์ (ช.บ.) ในการปฏิบัติละหมาด ๕ เวลา

ดังนั้น สิ่งพี่น้องมุสลิมควรที่จะปฏิบัติในเดือนรอัยบ ได้แก่ การถือศีลอดสุนัต การศึกษาชีวประวัติท่านรอซูลลุลลอฮ์ในการอิสรออ์ เมื่อยะรอจ การปฏิบัติศาสนกิจ การอ่านกุรอาน การปฏิบัติตนในหลักการศาสนา ตลอดจนการทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม

อนุมัติผลการคัดเลือกและ แต่งตั้ง กอ.ม.

เดือนระหว่างเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายอรุณ บุญชม ประธาน กอ.กทม. ได้มอบหมายให้ กอ.กทม. เป็นผู้แทนไปดำเนินการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิด โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ไปดำเนินการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่มีตำแหน่งว่าง ๗ มัสยิด และได้นำผลการคัดเลือกเสนอต่อที่ประชุม กอ.กทม. ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่ออนุมัติผลการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง ๖ มัสยิด โดยที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ดังนี้

๑) มัสยิดอัลสลาม ทะเบียนเลขที่ ๕๖ เขตบึงกุ่ม ได้มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิด เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมีนายอาหะหมัด ขามเทศทอง เป็นประธานกรรมการคัดเลือก นายอรุณ บุญมาเลิศ นายวัชรชัย เสนิงวงศ์ เป็นกรรมการคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ (๑)นายวีระ วงษ์เดอริ (๒)นายสมชาย ดาณีสมัน (๓)นายประสาน สันโดษ (๔)นายสงวน วงษ์มะเขาะ (๕)นายเลียบแจ่มมิน (๖)นายสมพร แดงวิจิตร (๗)นายยุทธการ กาญจนเสถียร (๘)นายประพนธ์ วงษ์มาน (๙)นายจรัล บุญเลาะ (๑๐)นายสมชาย วงษ์เดอริ (๑๑)นายชาญณรงค์ วิทยานนท์ (๑๒)นางสาวศิริพร แจ่มมิน

๒) มัสยิดมิฟตาฮูนียานิน ทะเบียนเลขที่ ๕๓ เขตบึงกุ่ม ได้มีการคัดเลือกอิหม่าม คอเต็บ และบิหลันประจำมัสยิด เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมีนายอรุณ บุญมาเลิศ เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก นายอาหะหมัด ขามเทศทอง นายวัชรชัย เสนิงวงศ์ เป็นกรรมการคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ตำแหน่งอิหม่าม ได้แก่ นายมนตรี โชะยะประสิทธิ์ ตำแหน่งคอเต็บ ได้แก่ นายอาลี อับดุลเลาะ ตำแหน่งบิหลัน ได้แก่ นายประเสริฐ อับดุลเลาะ

๓) มัสยิดดารุลมุฮำญจีนิน ทะเบียนเลขที่ ๑๐๘ เขตดินแดง ได้มีการคัดเลือกคอเต็บและกรรมการอิสลามประจำมัสยิด เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมีนายอรุณ บุญมาเลิศ เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ตำแหน่งคอเต็บ ได้แก่ นายอรรถสิทธิ์ ม่วงมัน ตำแหน่งกรรมการ ได้แก่ (๑)นายสุทธิ วันหมัด(๒)นายวัสสุณแสงศรี (๓)นายสอาด วันหมัด (๔)นายมนัส มะสกุล (๕)นายวิสิทธิ์ สุดใจดี (๖)นายปรีชา อีบบรอเฮม (๗)นายยา มะฉิม (๘)นายดุนเลาะ เพ็ชรฉิม (๙)นายกอเซ็ม ชื่นจิตต์ (๑๐)นายสมเกียรติ ศิลาทอง (๑๑)นายกมล คำชมทรัพย์

(๑๒)นายอรรถพร แก้วเขียว

๔) มัสยิดดารุสลาม ทะเบียนเลขที่ ๖๖ เขตคลองสามวา ได้มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิด เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีนายเสนห์ ลังเต็ง เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก นายอาลี กองเป็ง นายวัชรชัย เสนิงวงศ์ เป็นกรรมการคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ (๑)นายสุมน กองเป็ง (๒)นายโสภณ กองเป็ง (๓)นายฟารูด บินกาศ (๔)นายเฉลิมพล หมัดละ (๕)นายณรงค์ อาเก็บ (๖)นายไพฑูรย์ เต็งหิรัญ (๗)นายเดชา มินโน (๘)นายกำธร มูฮำหมัด (๙)นายอุดม มะหะหมัด (๑๐)นายมานพ รักธรรม (๑๑)นายอาหมัด กูวันโซ๊ะ (๑๒)นายมานพ เกสรเนียม

๕) มัสยิดดินฟัลลห์ ทะเบียนเลขที่ ๖.๑๒ เขตบางกอกใหญ่ ได้มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิด เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีนายอารี วงศ์บุญเกิด เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก นายวิบูลย์ มุขตารี เป็นกรรมการคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ (๑)นายอุดม พุ่มภักดี (๒)นายธนากร พุ่มภักดี (๓)นายยงค์ยุธ จีเทศ (๔)นายนเรศ จีเทศ (๕)นายสมพร พุ่มภักดี (๖)นายปัญญา สฤชดิวุฒิ (๖)นายเดชกฤษด พุ่มภักดี (๗)นายไมตรี จุฬารัตน์ (๘)นายวสันต์ พุ่มภักดี

๖) มัสยิดริตวานูนอิสลาม (คลองจั่น) ทะเบียนเลขที่ ๔๘ เขตบางกะปิ ได้มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิด เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีนายอาหะหมัด ขามเทศทอง เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก นายอรุณ บุญมาเลิศ นายกอเซ็ม มั่นคง เป็นกรรมการคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ (๑)นายสมาน อานันต์ (๒)นายอนูรักษ์ มินสาคร (๓)นายสุกิจ เหล็งศิริ (๔)นายอำนาจ มาดะมัน (๕)นายสมศักดิ์ เด่นยิ่งโยชน์ (๖)นายชูชาติ คล้ายสุวรรณ (๗)นายสมชาย เพ็งสะและ (๘)นายประสิทธิ์ มินสาคร (๙)นายอุสมาน ศิริพล (๑๐)นายสุรยุทธ เกตุประสิทธิ์ (๑๑)นายดำรงศักดิ์ มินสาคร (๑๒)นายสุรเดช อารีย์สมาน

สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น จะต้องเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศและทดสอบความรู้พื้นฐานงานในหน้าที่สำหรับอิหม่าม คอเต็บ บิหลัน และกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกใหม่ โดยสำนักงาน กอ.กทม. จะแจ้งเป็นหนังสือถึงอิหม่ามประจำมัสยิดให้ส่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมปฐมนิเทศต่อไป เมื่ออบรมแล้ว จะได้เสนอผลการคัดเลือกต่อที่ประชุม กอ.กทม. เพื่ออนุมัติผลการคัดเลือกและมีมติแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต่อไป

กอม.พ้นจากตำแหน่ง

ในเดือนระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีอิหม่าม และกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเสียชีวิต ลาออก และหมดวาระ ๖ คน ดังนี้

๑) นายประสิทธิ์ สุขถาวร อิหม่ามประจำมัสยิดมานาฟีอุลอิสลาม ทะเบียนเลขที่ ๗๒ เขตสวนหลวง โดยประธานได้รับทราบการลาออกเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๒) นายอุหมัด หวังภษิต คอเต็บประจำมัสยิดมานาฟีอุลอิสลาม ทะเบียนเลขที่ ๗๒ เขตสวนหลวง โดยประธานได้รับทราบการลาออกเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๓) นายวัง ขำวิล บิหลันประจำมัสยิดมานาฟีอุลอิสลาม ทะเบียนเลขที่ ๗๒ เขตสวนหลวง โดยประธานได้

๔) นายสมชาย หวังเอก คอเต็บประจำมัสยิดเราะห์มาตุลอิสลาม ทะเบียนเลขที่ ๔๒ เขตประเวศ โดยประธานได้รับทราบการลาออกเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๕) นายสรรเพ็ชร ชวงรัศมี บิหลันประจำมัสยิดผดุงธรรมอิสลาม ทะเบียนเลขที่ ๖.๖ เขตบางกอกใหญ่ โดยประธานได้รับทราบการลาออกเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๖) มัสยิดเนียะมาตุลอิสลาม (ทับช้างล่าง) ทะเบียนเลขที่ ๓๗ เขตสะพานสูง ตำแหน่งกรรมการอิสลามประจำมัสยิดหมดวาระเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖

ตำแหน่งที่ว่างทั้ง ๔ มัสยิด กอ.กทม. จะประสานกับมัสยิด ให้จัดทำบัญชีผู้มีสิทธิคัดเลือก เพื่อดำเนินการคัดเลือกต่อไป

กำหนดวันคัดเลือก กอม.

ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ กอ.กทม. ได้กำหนดวันคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ตามที่มัสยิดได้มีหนังสือแจ้งให้ไปดำเนินการคัดเลือก ดังนี้

๑) มัสยิดกามาลุลอิมาน ทะเบียนเลขที่ ๑๑๑ เขตประเวศ วันคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยมีนายอรุณ บุญมาเลิศ เป็นประธานกรรมการคัดเลือก นายกอเซ็ม มั่นคง เป็นกรรมการคัดเลือก

๒) มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม ทะเบียนเลขที่ ๖.๖ เขตบางกอกใหญ่ คัดเลือกอิหม่าม บิหลัน และกรรมการอิสลามประจำมัสยิดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยมีนายอารี วงศ์บุญเกิด เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกคัดเลือก นายวิบูลย์ มุขตารี นายธีระวุฒิ มุฮำหมัด เป็นกรรมการคัดเลือก

๔) มัสยิดนูรุลอิสลาม ทะเบียนเลขที่ ๕๐ เขตบางกะปิ กำหนดวันคัดเลือกอิหม่ามประจำมัสยิดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยมีนายอรุณ บุญมาเลิศ เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก นายวิระพล อารวรรณ นายกอเซ็ม มั่นคง เป็นกรรมการคัดเลือก

ขอให้สัปบุรุษประจำมัสยิด ได้ตรวจสอบรายชื่อที่ปิดประกาศไว้ ณ มัสยิดของท่าน หากพบว่ารายชื่อของท่านตกหล่นขอให้แจ้งเพิ่มรายชื่อ และหากพบว่า มีผู้ที่สงสัยว่าไม่ได้เป็นสัปบุรุษประจำมัสยิด ขอให้ร้องคัดค้านต่ออิหม่ามโดยตรง การชื่อขอเพิ่มชื่อหรือคัดค้านรายชื่อนั้น ให้ดำเนินการภายในวันที่ได้กำหนดไว้ในประกาศ

อนุมัติรับรองฮาลาล

ที่ประชุม กอ.กทม. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีมติอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการ ดังนี้

๑) บริษัท ทาเลนท์ จำกัด สถานที่ผลิต ๒๘๒๕-๒๘๒๗ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง ผู้ผลิตและจำหน่ายนมผง, วัตถุแต่งกลิ่นรสอาหาร เครื่องหมายการค้า, Kidsmill, Santal, LeaderPrice, Po-Kids ๑ Plus, Happy Cow, VP PRO ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอการรับรองฮาลาลใหม่ ๓๙๗ รายการ

๒) โรงพยาบาลวิการาม สถานที่ผลิต ๒๖๗๗ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง ผู้ผลิต ครีวอาหาร ผู้ป่วยใน ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอต่ออายุการรับรองฮาลาล ๑ รายการ

๓) บริษัท ธนสยาม จำกัด สถานที่ผลิต ๑๐ หมู่ ๒ ซอยจอมทอง ๑๓ ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำส้มสายชูกลั่น ๕% เครื่องหมายการค้า เอโร, ดี.เอส., เกษตร, ต้นข้าว, คาร์ฟูรี ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ต่ออายุการรับรอง ๕ รายการ

๔) บริษัท เฟลเวอร์พลัส จำกัด สถานที่ผลิต ๔๐/๙ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอยเสรีไทย ๘๕ ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว ผู้ผลิตและจำหน่ายผงเครื่องปรุงกลิ่นรส เครื่องหมายการค้า บี-เบฟ, เฟลเวอร์พลัส ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอเพิ่มเติมการรับรองฮาลาล จำนวน ๑๗ รายการ

๕) บริษัท บัวทองเอ็กซ์ซิปปิชั่น กรุ๊ป จำกัด สถานที่ผลิต ๙๑/๒๕๕-๒๕๖ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี ผู้ผลิตและจำหน่ายยาแผนโบราณ เครื่องหมายการค้า โท

ต่อจากหน้า ๓...

ทศพรโอสธ ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอต่ออายุการรับรองฮาลาล ๑ รายการ

๖) บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด สถานที่ผลิต ๕๕๓/๒๑ ซอยแสงสุข ถนนสารบุรีประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา ผู้ผลิตและจำหน่ายเค้ก,คุกกี้,เบเกอรี่ และช็อกโกแลต เครื่องหมายการค้า ริชเชส,บัคส์, ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ต่ออายุการรับรอง ๖๔ รายการ และที่ขอเพิ่มการรับรองฮาลาล ๕๑ รายการ

๗) บริษัท ยูโนเด็ต โพรเกรส (ไทยแลนด์) จำกัด สถานที่ผลิต ๓๐,๓๐/๒ หมู่ ๘ ถนนสุขุมวิท แขวงลำผักชี เขตหนองจอก ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องเทศ เครื่องหมายการค้า UP ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ต่ออายุการรับรอง ๑๓๒ รายการ

๘) บริษัท ทริปปี้ล-เอ็ม โพรดักส์ จำกัด สถานที่ ๖๙๙ ซอยเทียนทะเล๒๖ แยก๖-๑ ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ผู้ผลิตและจำหน่ายสำหรับทะเลปรุงรส,สำหรับอบกรอบ เครื่องหมายการค้า เอ็มทาโร่,ทริปปี้ล-เอ็ม,กัปตันคิม,ตะวันแดง,จัมโบ้,ทริปปี้ล-เอ็ม ครันชี,แมมมอด,เมอร์เมด ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ต่ออายุการรับรอง ๓๐ รายการ

๙) บริษัท โตโยอิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด สถานที่ ๓๔/๑ หมู่ ๑๔ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี ผู้ผลิตและจำหน่ายสารเคลือบบรรจุภัณฑ์ ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอต่ออายุการรับรอง ๔ รายการ และที่ขอเพิ่มการรับรองฮาลาล ๒ รายการ

๑๐)บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สถานที่ ๓๒/๒ หมู่ ๗ แขวงลำด้อยติ่ง เขตหนองจอก ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูป, ไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์แช่แข็ง,เต้าหู้ไข่ไก่,เต้าหู้ถั่วเหลือง,ไข่ไก่ต้ม,ไข่เค็ม เครื่องหมายการค้า ซี พี ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ต่ออายุการรับรอง ๙ รายการ และที่ขอเพิ่มการรับรองฮาลาล ๗ รายการ

๑๑)บริษัท เอฟ แอนด์ เอ็น ยูโนเด็ต จำกัด สถานที่ ๙๕ ถนนท่าข้าม แขวงสามก่า เขตบางขุนเทียน ผู้ผลิตและจำหน่ายไอศกรีม เครื่องหมายการค้า Magnolia, ,เนียวโพลีแทน,เฟส,คิงส์ โบท์,แพดเดิ้ลป๊อป,Jool ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ต่ออายุการรับรอง ๘๒ รายการ และที่ขอเพิ่มการรับรอง ๑๑ รายการ

๑๒) บริษัท ยูโนเด็ต ฟูดส์ จำกัด สถานที่ ๙๕ ถนนท่าข้าม แขวงสามก่า เขตบางขุนเทียน ผู้ผลิตและจำหน่าย เวเฟอร์ ลูกอม ขนมปังกรอบ ช็อกโกแลต สำหรับเครื่องหมายความการค้า แก๊ปป,ยูโนเด็ตวู้ดดี,ยูโนเด็ตอัลมอนด์,พอนทานา,ยูโนเด็ตบัตเตอร์กอตซ์,ยูโนเด็ต คอฟฟี่,ยูนิ,เซียงไฮ้ แม็กซ์,ยูโนเด็ต บั๊กกี้,ยูโนเด็ต ฟุตบอล,เซียงไฮ้ โกลด์, ยูโนเด็ตอัลมอนด์บาร์,โทม ซูเปอร์จัมโบ้,เซียงไฮ้,เซียงไฮ้จัมโบ้,ยูนิ ๕๕๕,เซียงไฮ้ มอลต์,โตโร,เซียงไฮ้ โลท์,เซียงไฮ้ แม็กซ์,ยูโนเด็ต วู้ดดี ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ต่ออายุการรับรอง ๕๓ รายการ และที่ขอเพิ่มการรับรองฮาลาล ๙ รายการ

๑๓) บริษัท กรุงเทพทิฟโอสธ จำกัด สถานที่ ๖๗/๕ ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก๓๑ ถนนพุทธมณฑลสาย๓ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา ผู้ผลิตและจำหน่ายยาแผนโบราณ ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ต่ออายุการรับรอง ๖ รายการ

๑๔) บริษัท เจริญสุขเภสัชฮันชีว จำกัด สถานที่ ๑๙๑ หมู่ ๑ ซอยเกษสุวรรณ (เพชรเกษม๔๐) ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,กาแฟปรุงสำเร็จรูป,เครื่องดื่มรสโกโก้ปรุงสำเร็จ เครื่องหมายการค้า แปรงสีฟันคู่,จี-คอฟฟี่,จี-โกโก้,พอลลิโนแคเนาตา ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ต่ออายุการรับรอง ๒๑ รายการ

๑๕) บริษัท เจริญเลิศทิว จำกัด สถานที่ ๘๔๖ ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ ผู้ผลิตและจำหน่าย วุ้นผงอะการ์ อะการ์ เครื่องหมายการค้า โบว์,ห้าดาว,ถ้วยทอง ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ต่ออายุการรับรองฮาลาล ๓ รายการ

๑๖) บริษัท รอยัล แมกซ์ จำกัด สถานที่ ๔๓๘/๑ หมู่ ๗ ซอยโยธินพัฒนา๑ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ ผู้ผลิตและจำหน่ายกาแฟ,เครื่องดื่มชาเขียว,ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาล ผลิตภัณฑ์ที่ขอการรับรองฮาลาลใหม่ ๙ รายการ

๑๗) บริษัท บีโล ฟองดู จำกัด สถานที่ ๗๒/๙๐-๙๑ ถนนพระราม๓ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา ผู้ผลิตและจำหน่ายช็อกโกแลตตกแต่ง เครื่องหมายการค้า Chocolat ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอการรับรองใหม่ ๑๗๗ รายการ

๑๘) บริษัท ยูโนเด็ตอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด สถานที่ ๒๑/๕-๖ ซอยสายไหม๕๘ แขวง/เขตสายไหม ผู้ผลิต

ต่อจากหน้า ๔...

และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากแปงสาลี เครื่องหมายการค้า หมิ่น ลี, มัมปูกู ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอต่ออายุ การรับรอง ๑๑ รายการ

(๑๗) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สถานที่ ๒๐/๒ หมู่ ๓ ถนนสุขุมวิทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี ผู้ผลิตและจำหน่ายแปรรูปเนื้อไก่-เป็ด เครื่องหมายการค้า KFC, Pizza Hut, WESTBRIDGE FOODS LIMITED, CPFOODS (UK), ซีพี ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอเพิ่มเติม การรับรอง ๒๕ รายการ

(๑๘) บริษัท เอส อาร์ ฮาลาล มีท ซัพพลาย จำกัด สถานที่ ๖๐/๓๐๒ ซอยพระยาสุเรนทร์๒๘ ถนนรามอินทรา ๑๐๙ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา ผู้ผลิตและจำหน่าย ซ้ำแหละและตัดแต่งเนื้อวัว, เนื้อแพะ, เนื้อแกะ และเนื้อไก่ ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอต่ออายุการ รับรอง ๔ รายการ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้อนุมัติการรับรองฮาลาล สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงาน คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร หมายเลข โทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๙ ๔๑๘๔, ๐ ๒๙๔๙ ๔๒๕๙, ๐ ๒ ๙๔๙ ๔๓๓๐ ต่อ ๑๔, ๑๕ ในวันและเวลาราชการ

ยกเลิกการรับรองฮาลาล

กอ.กทม. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีมติอนุมัติยกเลิกการรับรองฮาลาล ผลิตภัณฑ์บางรายการเนื่องจากได้ยกเลิกการผลิต ดังนี้

๑) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ ๓๑๓ อาคารซีพีทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก สถานที่ผลิต ๓๒/๒ หมู่ ๗ แขวงลำด้อยตี่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูป, ไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์แช่แข็ง, เต้าหู้ไข่ไก่, เต้าหู้ถั่วเหลือง, ไข่ไก่ต้ม, ไข่เค็ม เครื่องหมายการค้า ซี พี, เทสโก้, คาร์ฟูร์, ซีพี เฟรชมาร์ท ได้อนุมัติการยกเลิกการรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ ๒๖ รายการ

๒) บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด ที่อยู่ ๕๔๙/๒ ซอยแสงสุข ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา สถานที่ผลิต ๕๕๓/๒๑ ซอยแสงสุข ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา ผู้ผลิต เค้ก, คูกี้, เบเกอรี่ และซ็อกโกแลต เครื่องหมายการค้า ริชเชส ได้อนุมัติการยกเลิกการรับรองฮาลาล ผลิตภัณฑ์ ๒๓ รายการ

๓) บริษัท ไนซ์ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด ที่อยู่ ๑๖ ซอยสุข

สวัสดิ์ ๓๐ แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ สถานที่ผลิต ๑๖ ซอยสุขสวัสดิ์ ๓๐ แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ ผู้ผลิต ซอสปรุงรส, ซีอิ๊วขาว, น้ำส้ม เครื่องหมายการค้า ไนซ์ฟู้ดส์, ซายส์, SOS๙, ท็อปส์ ได้อนุมัติการยกเลิกการรับรองฮาลาล ผลิตภัณฑ์ ๖ รายการ

๓) บริษัท เอฟ แอนด์ เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด ที่อยู่ ๙๕ ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน สถานที่ผลิต ๙๕ ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน ผู้ผลิต ไอศกรีม เครื่องหมายการค้า แมกโนเลีย ได้อนุมัติการยกเลิกการรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ ๑๕ รายการ

๔) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ ๓๑๓ อาคารซีพีทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก สถานที่ผลิต ๓๐/๓ หมู่ ๓ ถนนสุขุมวิทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก ผู้ผลิต อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องหมายการค้า ซีพี, ซีพี เฟรชมาร์ท, อีซีโก, Kitchen joy, CP Food Service, Wuttisak Cosmetic ได้อนุมัติการยกเลิกการรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ ๑๘ รายการ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้อนุมัติยกเลิกการรับรองฮาลาล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๙ ๔๑๘๔, ๐ ๒๙๔๙ ๔๒๕๙, ๐ ๒ ๙๔๙ ๔๓๓๐ ต่อ ๑๔, ๑๕ ในวันและเวลาราชการ

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
ขอขอบพระคุณ
ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยี่มิน อาจารย์ประไพ นิชู
อัยยิวัจล ชันอาลี อาจารย์มานันต์ ป้อมขุนพรหม
ร้านอาหารลองชิม ที่ให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์
“จุลสาร กอ.กทม.”
ขออัลลอฮ์ (ช.บ.) ทรงโปรดประทานความสุข
และความเจริญแก่ท่านด้วยเทอญ อามีน

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “เสียงมุสลิม กทม.”
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.30-23.30 น.
ทางสถานีวิทยุทองกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
ภาค เอ.เอ็ม ความถี่ 99.9 กิโลเฮิร์ต
นางมานันดร ป้อมขุนพรหม นางสุรศักดิ์ จำปี
ผู้ดำเนินรายการ

ข่าวสารอิสลามศึกษา



เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา คณะกรรมการชมรมวิทยากรอิสลามศึกษา กทม. ได้

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีมอบสื่อการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาแก่ผู้บริหารโรงเรียนและวิทยากรอิสลามศึกษา ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติฯ เขตหนองจอก โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธี โดยอาจารย์สมัย เจริญช่าง กอ.กทม. เข้าร่วมประชุมร่วมด้วย และขอเชิญชวนวิทยากรอิสลามศึกษาทุกท่านเข้าร่วมพิธีมอบสื่อฯ ตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

กอ.กทม. และคณะกรรมการชมรมวิทยากรอิสลามศึกษา กทม. ไปร่วมเป็นเกียรติและแสดง



ความยินดีให้การต้อนรับน้องใหม่ ในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร รุ่นที่ ๔ ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ (รามคำแหง) จัดโดยสำนักการศึกษา ร่วมกับ สนง.กอ.กทม. ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าอบรมในครั้งนี้จำนวน ๔๙ คน โดยจัดอบรมเป็นเวลา ๕ วัน แบบไปกลับไม่พักค้าง ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งสำหรับวิทยากรอิสลามศึกษาใหม่ทุกท่าน และยินดีต้อนรับเข้าเป็นสมาชิกชมรมอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร

แนะนำวิทยากรอิสลามศึกษา

ชื่อ นายมนตรี ยะรังวงศ์

ที่อยู่ ๕๓๕ ซอยประเสริฐรัฐสุข ถนนสุขุมวิท ๔๙ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.

การศึกษาสามัญ ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ วิชาเอก โสตทัศนศึกษา (เทคโนโลยีการศึกษา) วิชาโท การสื่อสาร วุฒิ

การศึกษาศาสนาซานะวีย์ โรงเรียนมิฟตาฮุลอุลุมุดดีนียะห์



งานและตำแหน่งปัจจุบัน

- วิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
- วิทยากรพิเศษอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนาโรงเรียนปทุมคงคา

- เลขานุการคณะกรรมการชุมชนสุเหร่าบ้านดอนเขตวัฒนา
- หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน
- ประธานชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร

ประวัติการทำงาน

๑. ทำงานด้านการออกแบบ
๒. เป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์
๓. เป็นพิธีกรรายการวิทยุ
๔. เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยาย
๕. เดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศต่างๆ หลายประเทศ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้สอนวิชาอิสลามศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ ๔ ตามประกาศสำนักการศึกษา มีดังนี้

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| ๑. นายสุชาติ จันทร์ | ๒๖. นางสาวสุดดี นาคนาวา |
| ๒. นายพิเชษฐ สุตสาคร | ๒๗. น.ส.สุวรรณา นาคนาวา |
| ๓. น.ส.อภิญา ศรีทับทิม | ๒๘. นายอัศวิน มินกาเซ็ม |
| ๔. นายชัยรัตน์ ศรีทับทิม | ๒๙. นายวิชัย เลาะวิเศษ |
| ๕. นายกิตติวุฒิ วงศ์หิตัง | ๓๐. นายวิรัตน์ ริดมัต |
| ๖. นายวารกรณ์ บุญมาเลิศ | ๓๑. น.ส.จันทนา มีมุข |
| ๗. นายธีรชัย พุ่มเพชร | ๓๒. นายวิศรุต โช๊ะประสิทธิ์ |
| ๘. นายยศพร กองแก้ว | ๓๓. นายปิยะพันธุ์ บริสุทธิ์ |
| ๙. นายรานิชย์ ปรีเปรม | ๓๔. นายสมศักดิ์ ดีสะมะ |
| ๑๐. นายวิทยา พูลสิน | ๓๕. นายสมคิด โกสินทร |
| ๑๑. นายนิรันดร์ เอี่ยมฤทธิ์ | ๓๖. นายอาณัติ นักบาลี |
| ๑๒. นายศัลยพงศ์ วงศ์บุญเกิด | ๓๗. นายกัมปนาท บัวเจริญ |
| ๑๓. นายภาคภูมิ ทรงตะ | ๓๘. นายสุรศักดิ์ บุชากรจ |
| ๑๔. นายวีรยุทธ พวงมณี | ๓๙. นายทวี จ้อยรุ่ง |
| ๑๕. นายเฉลิมพล พิณฑอง | ๔๐. นายสุทธิชาย ยะกั๊ |
| ๑๖. นายสมชาย เลาะซำชู | ๔๑. นายมนัส หมดนุรักษ์ |
| ๑๗. น.ส.สมฤดี ปัตตานี | ๔๒. นายประสาน ศรีมาลา |
| ๑๘. นายกอเซ็ม โอ๊ะดำ | ๔๓. น.ส.บุสรินทร์ หมดประภากร |
| ๑๙. น.ส.กนกวรรณ สุขถาวร | ๔๔. นายฮานา มุ่งมาตร |
| ๒๐. นายสวัสดิ์ เปลียนอำรุง | ๔๕. นายมานัส โพธิ์ทอง |
| ๒๑. นายปริญญา จามจรี | ๔๖. นางสาวนัฐธิดา ลาตีฟี |
| ๒๒. นางสาวอามีนะห์ เดชoley | ๔๗. นายเอกรัตน์ อุ่นแอบ |
| ๒๓. นายสุรเชษฐ เมฆลอย | ๔๘. นายวัลลภ จิตต์หมวด |
| ๒๔. นายธราดล นาคนาวา | ๔๙. นายปรีชา แดงวิจิตร |
| ๒๕. นายรัฐพงศ์ โช๊ะประสิทธิ์ | |

ขอให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมทุกคน ได้เก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนต่อไป



เจ็ยมเจ็จน...มัสยิดดารุ้ลมุห์ซันีน (บ้านดอน)

เมื่อประมาณ ๑๗๐ ปีที่ผ่านมา มีพี่น้องมุสลิมกลุ่มหนึ่งจากภาคใต้ของประเทศไทย คือ จังหวัดปัตตานี ได้มาตั้งภูมิลำเนาเป็นหมู่บ้านเล็กๆ อยู่ในบริเวณถนนสุขุมวิท ซอย ๔๗ (ซอยบ้านดอน) ขณะนั้นบริเวณดังกล่าวเป็นที่ดอน จึงเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านดอน” ต่อมาหมู่บ้านนี้มีคนเพิ่มมากขึ้น ทำให้ความเป็นอยู่ได้รับความลำบากนานาประการ เนื่องจากหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่บนที่ดอน การขาดแคลนน้ำและการคมนาคมเป็นปัญหาสำคัญยิ่ง จึงได้รวมกันย้ายหมู่บ้านมาอยู่ที่บ้านต้นไทร ริมคลองแสนแสบ เพราะเนื่องจากมีต้นไทรต้นหนึ่ง คนทั่วไปจึงเรียกว่า “บ้านต้นไทร” แต่คนที่เข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่นี่ ได้ย้ายมาจากบ้านดอน จึงเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านดอน” จนกระทั่งปัจจุบัน



ครั้งเมื่อได้ตั้งหมู่บ้านอยู่ริมคลองแสนแสบแล้ว ความเป็นอยู่ในเรื่องน้ำดื่ม น้ำใช้ การคมนาคม ตลอดจนการประกอบอาชีพก็ได้รับความสะดวกสบายขึ้นมาก จนทำให้ทุกคนคิดว่าจะต้องสร้างหลักแหล่งอยู่ที่หมู่บ้านนี้ตลอดไป จึงจำเป็นต้องสร้างมัสยิด เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ แต่มัสยิดสมัยนั้น เป็นเรือนไม้ชั้นเดียวเล็กๆ ตั้งอยู่ในที่ดินส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของที่ดินอนุญาตให้สร้างมัสยิด

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๐๕ คณะกรรมการมัสยิดและสัปบุรุษได้จัดงานวางศิลาฤกษ์ โดยท่านจุฬาราชมนตรี ส่วนสุวรณศาสน์ มัสยิดหลังใหม่นี้ สร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น มีขนาดกว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๓๗ เมตร มีมุขหน้า มีชานโดยรอบกว้าง ๒ เมตร พื้นไม้แดง มีสองโถม และหออะซานสูงประมาณ ๒๐ เมตร มีรั้วเหล็กและกำแพงคอนกรีตล้อมรอบบริเวณ จัดทำสำหรับอาบน้ำละหมาด ตั้งแต่เริ่มทำการก่อสร้างจนแล้วเสร็จเป็นเวลา ๑๑ เดือน ค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑,๐๓๖,๐๐๐ บาท เงินที่ใช้ในการก่อสร้างได้รับบริจาคจากบรรดาสัปบุรุษ ที่ได้นำมาบริจาคสมทบ ด้วยผลงานต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว ได้ประสบความสำเร็จจนปรากฏผลเป็นที่น่าภาคภูมิใจ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบรรดาสัปบุรุษของมัสยิดนี้ และคณะกรรมการทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการประสานงานและความสามัคคีอันเข้มแข็งของกรรมการชุดปัจจุบัน ซึ่งทุกคนต่างยึดมั่นในคติที่ว่า “ความสามัคคีเป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จ” อัลฮัมดุลิลลาฮ์ ด้วยบารอ์กัตและเนียะมัดขององค์อัลเลาะห์ตาอาลา กิจกรรมอันสำคัญนี้จึงสำเร็จลุล่วง สมความมุ่งหมายทุกประการ

กาลเวลาผ่านไปหลายช่วงอายุคนมัสยิดดารุ้ลมุห์ซันีน มีอิหม่ามมัสยิด ๗ คน ดังนี้ ฮัจยีอะ มุสตาฟา, ฮัจยีฮุเซ็น หวังภักดี, ฮัจยีอับดุลเลาะห์ กระเตื้องเดช, ฮัจยีชม มุสตาฟา, ฮัจยีอับดุลมุบีน มะลิ, ฮัจยีอุสมาน มะลิ และอาจารย์อรุณ บุญชม (ปัจจุบัน)



แนะนำโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร



นางจิตริตน์ กันทรพิทักษ์
ผู้อำนวยการ

โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน ตั้งอยู่เลขที่ ๘๔ ซอยประเสริฐสิทธิ์ ถนนสุขุมวิท ๔๗/๑๔ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ในชุมชนสุเหร่าบ้านดอน เดิมตั้งอยู่ในที่ดินของมัสยิดดารุ้ลมุห์ซันีน เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๗๖ โดยมีอิหม่าม ฮัจยีอับดุลเลาะห์ กระเตื้องเดช เป็นผู้ก่อตั้ง หลังจากนั้นได้เปลี่ยนแปลงเป็นอาคารไม้ ๓ ชั้นปลูกบนที่ดินของมัสยิด ริมคลองแสนแสบ



ต่อมาได้ย้ายมาปลูกสร้างในที่ดินของอิหม่ามฮัจยีอับดุลมุบีน มะลิ จนถึงปัจจุบัน เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้เริ่มเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ โรงเรียนได้จัดสร้างอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๔ ชั้น สร้างบนที่ดินกรุงเทพมหานคร จัดซื้อจากอดีตท่านอิหม่ามอับดุลมุบีน มะลิ จำนวน ๓ ไร่ ๔ ตารางวา หลังที่ ๒ เป็นอาคารสูง ๕ ชั้น และหลังที่ ๓ เป็นอาคารเรียนสูง ๕ ชั้น จะเปิดใช้งานในปีการศึกษา ๒๕๕๖ นี้ ทำให้ในปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียน ๓๔๑ คน (ข้อมูลปี ๒๕๕๕)

บุคลากรของโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ๑ คน ข้าราชการครู ๒๐ คน ครูพี่เลี้ยง ๒ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน วิทยากรพิเศษ ๔ คน

ปฏิทินกิจกรรมเดือน พ.ค.๕๖

ภารกิจและกิจกรรมของ กอ.กทม. ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ มีดังนี้

- ๑) วันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
 - เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. การอบรมปฐมนิเทศและทดสอบความรู้พื้นฐานงานในหน้าที่สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอิหม่ามคอเด็บบิหลัน และกรรมการอิสลามประจำมัสยิด
 - เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. การอบรมภาษามลายูเพื่อสื่อสารสื่อสาร ณ ห้องประชุมสำนักงาน กอ.กทม.
- ๒) วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสมัชชาวมใจเครือข่าย สสม. รมรงค์ลดละเลิกสิ่งมีนเมา บุหรี่ และยาเสพติด (ลา คอมร)
- ๓) วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
- ๔) วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
 - เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. การอบรมเผยแพร่หลักการศาสนา ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหารฯ
 - เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. การอบรมภาษามลายูเพื่อสื่อสารสื่อสาร ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหารฯ
 - เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ประชุม กอ.กทม. ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
- ๕) วันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
 - เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการจัดงาน ๑๒ สิงหา มหาราชีนี และวันชุมนุมมุสลิม กทม. ทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร
 - เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. การอบรมภาษามลายูเพื่อสื่อสารสื่อสาร ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหารฯ

- ๖) วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
 - เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. อบรมเผยแพร่หลักการศาสนา ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหารฯ
 - เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. อบรมภาษามลายูเพื่อสื่อสารสื่อสาร ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหารฯ
- ๗) วันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖
 - เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. อบรมภาษามลายูเพื่อสื่อสารสื่อสาร ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหารฯ

ชวนใจจากใจ บก.

ความสันติสุขจงประสบแด่ทุกท่าน

จุลสารมุสลิม กทม. เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมของ กอ.กทม. ตลอดจนการปฏิบัติการกิจหน้าที่ต่างๆ ของ กอ.กทม. เช่น การบริหารงานมัสยิด การพ้นจากตำแหน่ง การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกใหม่ การอนุมัติรับรองและยกเลิกผลิตภัณฑ์ฮาลาล ในจุลสารฉบับนี้ยังมีในเรื่องของการประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศงดงดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ ๑ ของเดือนอิสลาม ตลอดจนข่าวสารต่างๆ ของชมรมวิทยากรอิสลามศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร การเยี่ยมเยือนมัสยิด โรงเรียน ในกรุงเทพมหานคร และยังมีปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

หากท่านผู้อ่านท่านใด มีข้อเสนอแนะ เพื่อให้การจัดทำจุลสารฉบับต่อไปสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น คณะผู้จัดทำพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกๆ ท่าน และขออภัยต่อความผิดพลาด และขอבקพร้องสำหรับจุลสารมุสลิม กทม.ฉบับนี้ด้วยขออัลลอฮ์ (ซ.บ.)ทรงโปรดประทานความสุข และความเจริญแด่ท่านผู้อ่านด้วยเทอญ อามีน.....



สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ

๔๕ หมู่ ๓ ถนนคลองแก้ว แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ๑๐๕๓๐ โทร.๐-๒๘๔๔-๔๒๕๙,๐-๒๘๘๙-๗๑๐๘